
 
๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑ 
 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน  
ประชุมสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจ ำปี ๒๕๖๓  

วันจันทรท์ี่ ๒๔ เดือน  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓   
ณ ห้องประชุมเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน อ ำเภอขำมสะแกแสง จังหวัดนครรำชสีมำ 

********************* 
ผู้มำประชุม 

๑. นายชานน  อ่อนทองหลาง  ประธานสภาเทศบาล  
๒. นางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายแดง  ศรีนอก   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑  
๔. นางสุพิน  แรมกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายประจวบ  สมัยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายระเบียบ  หวังคุ้มกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายมาลัย  รอกลาง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายโสภณ  จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายวีระชัย  โปรยโคกสูง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑.นายสัมฤทธิ์  เถาว์กลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๒.นางแสงเดือน  ทุยกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๓. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มำประชุม  ไม่ม ี    
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

๑. นายระยอง  พิมพ์ปรุ   นายกเทศมนตรี 
๒. นายวิโรจน์  วงศ์วราวรรณ  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายประคอง  เงื่อนกลาง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายมงคล  มหานาม   ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
๕. นายธนวัฒน์  วงศ์สันติราษฎร์  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๖. นางสุรีรัตน์  ศรีนิลรัตน์  ผู้อ านวยการกองคลัง 
๗. นางสาวชุติกาญจน์  บุญยืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๘. นายวาทิตต์  เรียมริมมะดัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
๙. นางสาวพิมพ์พร  พิมพ์ปรุ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 
๑๐. นายอาทิตย์  มีศิลป์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๑. นายปราการ  ถุงพุทซา  นิติกรช านาญการ 
๑๒. นางอนุสรา  เกิดมงคล  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๐๐ น.  
  -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิชิต  นวลสกุลนิภา  เลขานุการสภาเทศบาลต าบล            
หนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔      
ข้อ ๒๕  พบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลมาลงชื่อจ านวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุม จึงให้สัญญาณเชิญ
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม และได้ให้สมาชิกสภาทุกท่านได้ตรวจสอบ   

 เอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ี... 



 
๒ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๒ 
 

 เอกสารท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมว่าครบหรือไม่ ประกอบด้วย ระเบียบ
วาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ จ านวน    
๑ หน้า ส าเนารายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ท่ี ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓ จ านวน ๒๓ หน้า และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓  

    เลขานุการสภาได้ เรียนเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรัย             
น าสวดมนต์ไหว้พระและเปิดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระการประชุม  

ประธำนสภำ  -ขอต้อนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ทุกท่านด้วยความยินดี    
เป็นอย่างยิ่ง เมื่อท่ีประชุมพร้อมขอเปิดประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยท่ี 
๓ ครั้งท่ี ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ ตามระเบียบวาระต่อไป   

ระเบียบวำระที่ ๑  เรื่องประธำนแจ้งต่อที่ประชุม  
ประธำนสภำ -เรื่องประธานแจ้งต่อท่ีประชุมทราบดังนี้ ขอแจ้งเรื่องการประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ด้วยนายกเทศมนตรีต าบลหนองหัวฟาน ได้แจ้งการประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  ต่อประธานสภา ดังนั้นจึงน าแจ้งต่อท่ีประชุมสภาเทศบาล
เพื่อทราบ โดยการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ   
งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ให้เป็นอ านาจ             
ของผู้บริหารท้องถิ่น  ดังนั้น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ด าเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น           
จึงด าเนินการแจ้งต่อประธานสภาเพื่อน าแจ้งต่อสภา รายละเอียดหลักการและเหตุผลของการ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ ปรากฏตามเอกสาร        
ท่ีได้รับแล้ว ขอให้สมาชิกสภาได้ศึกษารายละเอียดได้    

ระเบียบวำระที่ ๒   เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำล สมัยสำมัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ 
ประจ ำปี ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

ประธำนสภำ  -การรับรองรายงานการประชุมซึ่งทางคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ลงนาม
แล้วและประธานสภาได้จัดส่งให้กับสมาชิกเพื่อตรวจสอบล่วงหน้าก่อนวันประชุม หากมีข้อความ
หรือถ้อยค าที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมขอให้ด าเนินการตามระเบียบครับ                 

นำยแดง  ศรีนอก -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายแดง  ศรีนอก สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑      
ได้ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ประกอบด้วยนายโสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ และนายมาลัย รอกลาง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ขอน าเรียน       
ต่อสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานว่า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการ
ประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ ประจ าปี ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๘ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ตั้งแต่หน้าท่ี ๑-๒๓ เรียบร้อยแล้ว          
มีการแก้ไข ๒ จุด คือในหน้าท่ี ๑๕ บรรทัดท่ี ๒๔ จาก “๕๓,๗๐๐,๐๐๐” เป็น “๓๓,๗๐๐,๐๐๐” 
และในหน้าท่ี ๒๓ บรรทัดท่ี ๖ จาก “จังหวด” เป็น “จังหวัด” รายงานการประชุมมีการบันทึก
เนื้อหาครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีข้อความหรือถ้อยค าท่ีต้องการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด ได้แจ้งต่อท่าน
เลขานุการสภา และได้ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอเรียน
ต่อประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลได้รับทราบ และผมขอเสนอให้ท่านประธานสภาขอมติท่ี
ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาขอบคุณครับ  

ประธานสภา... 



 
๓ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๓ 
 

ประธำนสภำ -ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมท่ีได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเรียบร้อย             
สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือถ้อยค าเพิ่มเติมในรายงานการประชุมอีกหรือไม่...
หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ต่อไปจะขอมติท่ีประชุมครับ  

เลขำนุกำรสภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาตรวจสอบ            
ว่ามีสมาชิกสภาอยู่ในท่ีประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่   

   -เลขานุการสภานับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยู่ ในท่ีประชุม จ านวน ๑๒ ท่าน            
ครบองค์ประชุมสามารถลงมติได้ตามระเบียบครับ 

ประธำนสภำ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 
ประจ าปี ๒๕๖๓ ให้ยกมือครับ 

ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ประธำนสภำ -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ให้ยกมือ  
 -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง  -งดออกเสียง  ๑  เสียง  (ประธานสภาเทศบาล)   
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรำยงำนกำรประชุมสภำเทศบำลต ำบลหนองหัวฟำน  สมัยสำมัญ 

สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่  ๗  สิงหำคม  ๒๕๖๓  เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำเทศบำล) 

ระเบียบวำระที่ ๓  กระทู้ถำม 
     ไม่มี   

ระเบียบวำระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมกำรที่สภำท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจำรณำเสร็จแล้ว  
   ๔.๑ กำรพิจำรณำร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(วำระที่สอง ขั้นแปรญัตติ)   
ประธำนสภำ -ตามมติท่ีประชุมสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ในสมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งท่ี ๑ 

ประจ าปี ๒๕๖๓ ได้ก าหนดให้ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดประสงค์ยื่นค าขอ              
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันท่ี ๑๐-๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.และวันท่ี ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน และให้คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณา  
ค าแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้
จัดส่งสรุปผลรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมส าเนารายงานการประชุมให้กับประธานสภาเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งประธานสภาก็ได้จัดส่งให้กับสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านด้วยแล้ว ขอให้ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติรายงานต่อท่ีประชุมเพื่อให้ทราบโดยท่ัวกันอีกครั้ง ขอเชิญครับ  

นำยด ำรงศักดิ์  กันนิดำ        -เรียนประธานสภาที่เคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล
เขต ๑ ในนามประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอรายงานสรุปผลการพิจารณาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

ตามที่สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ            
สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  มีมติให้คณะกรรมการแปร
ญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รับเสนอค าแปรญัตติ   

 ตั้งแต่วันที่... 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๔ 
 

ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓           
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และให้ประชุมแปรญัตติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น 

คณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จึงขอรายงานผลการ
ประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังนี้ 

๑. ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๖.๓๐ น. และวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ไม่มีผู้บริหารหรือสมาชิก
สภามายื่นเสนอค าแปรญัตติ 

๒. การประชุมแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔ ของคณะกรรมการแปรญัตติไม่มีผู้เสนอขอแปรญัตติ ไม่มีแก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ
เห็นชอบตามร่างเดิม และไม่มีผู้สงวนความเห็น 

คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ได้พิจารณารายละเอียดในร่างเทศบัญญัติงบประมาณดังกล่าวโดยละเอียด ด้วยความ
รอบคอบ การตั้งงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ ครอบคลุมทุกแผนงาน และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่ ถือว่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและท้องถิ่น จึงไม่มีการ
แก้ไข/เพิ่มเติม โดยเห็นชอบตามร่างเดิม 

จึงขอส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไม่มี  
การแก้ไข (คงร่างเดิม) พร้อมรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติคืนต่อประธานสภา
เทศบาล เพื่อน าเสนอสภาเทศบาลพิจารณาในวาระท่ี ๒-๓ ต่อไป    

ประธานสภา -ขอเชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขอเชิญครับ 
นำยวิชิต  นวลสกุลนิภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔  
 ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระท่ีสองให้ปรึกษาเรียงตามล าดับเฉพาะท่ีมีการ

แปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติ      
เป็นอย่างอื่น  
  ถ้าท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใด
แล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 

 ถ้าข้อความในข้อใดท่ีได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระส าคัญ ท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะมีมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม่เฉพาะท่ีขัดแย้งหรือ
บกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรญัตติในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีท่ีมีมติส่งปัญหาไปให้คณะกรรมการ
แปรญัตติพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้วการพิจารณาเฉพาะข้อนั้น ๆ เป็นอันระงับ 

ไว้ก่อน ถ้าไม่เป็นการขัดข้องท่ีจะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณา
จนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้  
  ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวท่ีประชุมสภา
ท้องถิ่นจะลงมติให้ด าเนินการตามความในวรรคสามก็ได้ 

เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติยื่นรายงานการพิจารณาข้อท่ีได้ระงับไว้นั้นตามวรรคสามแล้ว 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั้วโมงก่อนวันนัด
ประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน 

ในการประชุมวาระ... 
 



 
๕ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๕ 
 

  ในการประชุมวาระท่ีสอง ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อท่ีได้ระงับไว้เท่านั้น  
เมื่ อ ไม่ ป รากฏ ว่ ามี ผู้ บ ริ ห ารห รื อ สมาชิ กสภ าเท ศบาล ท่ าน ใดยื่ น ขอแปรญั ตติ                 

และคณะกรรมการแปรญัตติก็มีมติ ให้คงร่างเดิมไม่มีการแก้ไข และไม่มีผู้สงวนความเห็น               
ฉะนั้น ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔        
ในวาระท่ีสองนี้จึงไม่มีการพิจารณา ถือว่าสภาได้เห็นชอบตามร่างเดิม  

ประธำนสภำ  -การพิจารณาร่างในวาระท่ีสอง ขั้นแปรญัตตินี้ไม่มีการแก้ไข เพิ่มเติม คณะกรรมการไม่มี   
ผู้สงวนความเห็น ถือว่าสภาเห็นชอบตามร่างเดิม ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวาระท่ีสาม (ข้ันให้ความเห็นชอบ)   
  ๔.๒ กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบร่ำงเทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วำระที่สำม (ขั้นให้ควำมเห็นชอบ)    

ประธำนสภำ     -ขอเชิญเลขานุการสภาได้อ่านระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้ท่ีประชุมทราบ  
นำยวิชิต  นวลสกุลนิภำ  -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา ท้องถิ่น         

พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   
 ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุม          

สภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร  
  ในการพิจารณาวาระนี้ ให้ท่ีประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่   

ประธำนสภำ  -ในวาระท่ีสามเป็นการลงมติของสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน ว่าจะเห็นชอบให้ตรา 
เป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ นับจ านวนสมาชิกในท่ีประชุมแล้วปรากฏ มีสมาชิกจ านวนท้ังสิ้น ๑๒ ท่าน 
ครบองค์ประชุม จึงขอมติท่ีประชุมสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอให้ยกมือ  

ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๑ เสียง   
ประธำนสภำ -สมาชิกสภาท่านใดไม่เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ยกมือ  
 -ไม่เห็นชอบ ๐  เสียง    -งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล) 
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให้ตรำเป็น เทศบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 

๒๕๖๔  เห็นชอบ  ๑๑  เสียง  ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธำนสภำเทศบำล)     
เลขำนุกำรสภำ    -ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๑๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 

มาตรา ๖๒ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด         
ในกรณี เทศบาลต าบลให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งให้          
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนครให้ประธานสภาส่งไปยัง        
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  

   ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่ งให้ เสร็จและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่
พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศ
บัญญัติดังกล่าว  

ในส่วนของจังหวัด... 
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รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๖ 
 

   ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้มอบอ านาจให้
นายอ าเภอขามสะแกแสง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในการพิจารณา    
ร่างเทศบัญญัติของเทศบาลต าบล ตามค าสั่งจังหวัดนครราชสีมา ท่ี ๗๗๑๐/๒๕๕๘ ลงวันท่ี         
๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด         
ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด และนายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทน ข้อ ๓.๗           
มอบอ านาจให้นายอ าเภอปฏิบัติราชการแทน ตาม ผนวก ช. ข้อ ๒๒.๑ การพิจารณาให้ความ
เห็นชอบร่างเทศบัญญัติ  

   ต่อจากน้ีสภาจะได้ด าเนินการจัดส่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ ให้กับนายอ าเภอขามสะแกแสงเพื่อพิจารณาตามระเบียบต่อไป  

ประธำนสภำ  -ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านท่ีได้ร่วมกันพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีมตเิห็นชอบให้ตราเป็นกฎหมาย  

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่ 
   ไม่มี 

ระเบียบวำระที่ ๖  เรื่องอื่น ๆ 
   ๖.๑ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ 
ประธำนสภำ  -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาขอเชิญครับ 
นำยกเทศมนตร ี -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรี ก่อนอื่นต้อง

ขอขอบคุณสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานท่ีให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งทางผู้บริหารได้เสนอเพื่อขอความเห็นชอบโดยจะมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  เพื่อน าเงินงบประมาณซึ่งเป็นภาษีของประชาชนมาพัฒนา
เทศบาลของเราให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน การบริหารเทศบาล
ของผู้บริหารนั้นถึงแม้จะเป็นอ านาจหน้าท่ีของผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีสามารถด าเนินการได้           
โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบต่อสภา แต่ผู้บริหารก็ได้น าเข้าปรึกษาสมาชิกและแจ้งต่อสมาชิกเพื่อ
ทราบทุกครั้ง เพราะถือว่าให้สมาชิกสภาเทศบาลซึ่งเป็นฝ่ายตรวจสอบการบริหารของเทศบาล      
ได้ทราบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสมาชิกสภาก็มีหน้าท่ีในการเป็นตัวแทนของ
ประชาชนในการรับฟังความคิดเห็น ความเดือดร้อนของประชาชนมาแจ้งให้ผู้บริหารได้ทราบ      
เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนร่วมกัน เรื่องการบริหารงบประมาณ         
ก็เช่นเดียวกันผู้บริหารผู้บริหารจะใช้อย่างรอบคอบและมีวินัยในการใช้งบประมาณโดยมีข้าราชการ
ประจ า ท่านปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองคลัง และหัวหน้าส่วนราชการอื่นๆของเทศบาลต าบล
หนองหัวฟาน ค าปรึกษาให้ผู้บริหารใช้งบประมาณอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย 

   ในเรื่องอื่นๆผู้บริหารเทศบาลขอแจ้งต่อท่ีประชุมสภา ดังนี้ 
   (๑) เรื่องการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน เพื่อเป็น

การอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน นายกเทศมนตรีจึงพิจารณามอบอ านาจให้ปลัดเทศบาล    
ในการพิจารณาอนุญาต อนุมัติ จ านวน ๓ เรื่อง คือ การอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็นอันตราย     
ต่อสุขภาพ  การอนุญาตจัดตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร และการอนุญาต
จ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทางสาธารณะ ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งเทศบาลได้
ประกาศให้ทราบโดยท่ัวกันแล้ว   

(๒)เรื่องการมอบอ านาจ... 



 
๗ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๗ 
 

   (๒) เรื่องการมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน       
ในการอนุญาตท าการโฆษณาโดยใช้เครื่องขายเสียง ท้ังนี้ ตั้งแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

 เหตุผลเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน และเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว  

   (๓) การบวงสรวงย่าโมอ าเภอขามสะแกแสง เมื่อวันท่ี ๒๑ สิงาคม ๒๖๓ ท่ีผ่านมา ผู้บริหาร
ได้เข้าร่วมกิจกรรมบวงสรวงย่าโมอ าเภอขามสะแกแสง ซึ่งมีกิจกรรมในช่วงเช้าคือการร าบวงสรวงย่า
โมอ าเภอขามสะแกแสง ในปีนี้เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด -๑๙) อ าเภอ
ขามสะแกแสงจึงจ ากัดจ านวนของผู้ ท่ีร าบวงสรวง ซึ่งเป็นทางนายกองค์การบริหารส่วนต าบล       
ขามสะแกแสงรับผดชอบในส่วนนี้  ในส่วนของผ้าป่าดองทุนการกุศลย่าโมอ าเภอขามสะแกแสง 
เทศบาลได้ร่วมทอดผ้าป่าการกุศลย่าโมอ าเภอขามสะแกแสง เป็นยอดเงินท้ังสิ้น ๔,๙๙๐ บาท 
ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลท่ีร่วมท าบุญทอดผ้าป่าในครั้งนี้ด้วย ในส่วนของการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองหัวฟานจากกองทุนการกุศลย่าโมอ าเภอ             
ขามสะแกแสง ก็เคยมีได้รับการช่วยเหลือ เช่น ทุนสมทบการสร้างบ้านและซ่อมบ้านพักอาศัย          
ของนางร าพึง  ชุมชนหนองน้ ารั่ว บ้านนางน้อย  ยังกลาง  ชุมชนบ้านเมืองนาท และล่าสุดคือบ้าน      
ของนางกมลทิพย์  อ่อนโคกสูง  ชุมชนดอนทะยิง ท่ีถูกไฟไหม้    

   (๔) การด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน เมื่อวัน ๑๘ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ผู้บริหารได้เข้าร่วมมอบทุนการศึกษาและใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียน    
ในเขตพื้นท่ีอ าเภอขามสะแกแสง ท้ังหมด ๖๐ คน ตามโครงการ “นักเรียน ประพฤติดีมีค่านิยม”
อ าเภอขามสะแกแสง ประจ าปี ๒๕๖๓ และวันอาทิตย์ท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้บริหารได้เป็น
ตัวแทนเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงซึ่งทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา    
ได้จัดขึ้น ผู้ชนะการประกวดอายุ ๘-๑๐ ปี คือบุตรสาวของนางแดง  สมัยกลาง ตัวแทนจากโรงเรียน
ชุมชนหนองหัวฟาน      

   (๕) การน านักเรียนผู้อายุไปไหว้พระท่ีจังหวัดร้อยเอ็ด วันท่ี ๘ กันยายน ๒๕๖๓ วัดใหม่ไชย
มงคล อ าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้งบประมาณของศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุเทศบาล
ต าบลหนองหัวฟาน ผู้สูงอายุแจ้งความประสงค์แล้ว ๓๕ คน ไปบัสเดียว  

   (๖) แจ้งรายละเอียดการด าเนินงานของเทศบาลต าบลหนองหัวฟานในปีงบประมาณท่ี    
ผ่านมา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการไปแล้ว ๑๓ โครงการ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ๕ โครงการ และโครงการท่ียังไม่ได้ด าเนินการ ๓ โครงการ และในส่วนของหมวด           
ค่าใช้สอย การด าเนินการโครงการต่างๆ ของส่วนราชการอื่นๆ ขอให้ท่านสมาชิกดูรายละเอียดได้          
จากเอกสารท่ีแจกให้  

   (๗) การป้องกันปัญหาภัยแล้งระยะยาว เทศบาลเราต้องคิดไว้เผื่อด้วยว่าถ้าปีนี้ประสบ
ปัญหาแล้งหนักไม่มีน้ าเข้าสระเทศบาลเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไร ผู้บริหารได้ปรึกษากันและขอ
ค าปรึกษาและหารือจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลถึงแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้วยการจัดซื้อท่ีดิน
พื้นท่ีไม่ต้องมากอาจะประมาณ ๑๐๐-๒๐๐ ตารางวา แต่ต้องเป็นพื้นท่ีท่ีมีน้ าบาดลจืด ให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของเทศบาล เพื่อเวลาท่ีเราแก้ปัญหาภัยแล้งด้วยการเจาะน้ าบาดาลจะไม่มีปัญหาล่าช้า          
เรื่องการขออนุญาต เทศบาลสามารถก่อสร้างสถานท่ีเก็บวัสดุอุปกรณ์ได้   

   ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 
ประธำนสภำ -สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดมีเรื่องอื่นๆแจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

นายแดง... 
 



 
๘ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๘ 
 

นำยแดง ศรีนอก -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายแดง  ศรีนอก  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑            
ผมได้รับแจ้งปัญหาเรื่องไฟสาธารณะหน้าบ้านนางอ้วน ชุมชนดอนทะยิง ไม่ติดมานานแล้ว ขอให้
ทางเทศบาลช่วยแก้ไขให้ด้วยครับ  และเรื่องรางระบายน้ าท่ีน้ าไหลมาบรรจบท่ีบ้านท่าน          
รองประธานสภาหน้าบ้านนายฉลอง  ป้อมกลาง มีดินไหลลงรางน้ าท าให้น้ าในรางระบายน้ าไม่
สามารถไหลผ่านได้ ผมไปดูมาแล้วมีแต่ดินเต็มรางน้ าเหลือท่ีว่างให้น้ าสามารถไหลได้ประมาณ ๑๐ 
เซนติเมตร เมื่อฝนตกลงมาน้ าจะไหลย้อนกลับไปเข้าบ้านของนายเป้า  ขอถือกลาง หน้าบ้าน         
นายเวช สมัยกลาง ดินไหลลงมามาก เพราะดินบ้านถมสูงกว่าถนนมาก และหน้าบ้านนางสว่าง    
รางน้ าไม่ไหล ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ -ขอบคุณท่านแดง ศรีนอก  ท่ีรับฟังปัญหาจากประชาชนมาแจ้งต่อท่ีประชุมสภา          
เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ดินบริเวณหน้าบ้านนายเวช สมัยกลาง น่าจะเป็นดินท่ีเขาล้างล้อรถ
ไถนา เขาจะล้างรถทุกวันดังนั้นดินจึงไหลลงมาสะสมอยู่ท่ีรางระบาย ฝากสมาชิกสภาเทศบาลท้ัง
สองเขตช่วยดูแลท าความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องของความร่วมมือรักษาสิ่งสาธารณประโยชน์ท่ี
ใช้ร่วมกัน   

    ประธานสภาขอแจ้งเรื่องความปลอดภัยของผู้ ใช้เส้นทางถนนรอบสระน้ าดอนทะยิง            
ตอนนี้สระน้ าดอนทะยิงไม่มีน้ า จะเห็นได้ว่าสระน้ ามีความลึกมากและบริเวณถนนเส้นนั้นมีบางช่วง
ท่ีเป็นหลุมในตอนกลางคืนจะมืดมาก เกรงว่าผู้ใช้รถใช้ถนนจะไม่ปลอดภัย จะขอให้ทางเทศบาลช่วย
ท าป้ายเตือนหรือไม้กั้นบริเวณฝั่งสระเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  ท่านใดมีเรื่องอื่น ๆ แจ้งอีก            
ขอเชิญครับ 

นำยมำลัย  รอกลำง -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมาลัย  รอกลาง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
ขอแจ้งความเดือดร้อนของประชาชนชุมชนตลุงหว้า ซอยหัวทะเล ตั้งแต่ปากซอยถึงบ้านนายผ่อง 
มงคล เมื่อมีฝนตกมาน้ าจะท่วมขัง น้ า ท่ีไหลมาจากทิศตะวันออกของถนนไม่มี ท่ี ไหลออก           
ขอฝากท่านผู้บริหารให้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขให้ด้วย ขอบคุณครับ 

ประธำนสภำ  -ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงต่อที่ประชุมสภา ขอเชิญครับ 
นำยระยอง  พิมพ์ปรุ -ขอบคุณท่านประธานสภา ขอเรียนชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนในเรื่องท่ีท่านสมาชิกสภาเทศบาลสอบถามมา ดังนี้  
   (๑) เรื่องสระน้ าดอนทะยิงท่ีท่านขอไม้กั้น ขอเรียนว่าขณะนี้ผู้บริหารได้มอบหมายให้งาน

ป้องกันจัดท าป้ายเตือนเกี่ยวกับการจราจร โดยท าจากวัสดุเหลือใช้ เช่น ล้อยางรถยนต์ ล้อยาง
รถจักรยานยนต์ น าไปติดในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆภายในเขตเทศบาล ผู้บริหารรับเรื่องไว้และจะแจ้ง
ให้งานป้องกันเร่งด าเนินการ 

   (๒) เรื่องไฟส่องสว่างหน้าบ้านนางอ้วน ชุมชนดอนทะยิง การด าเนินการซ่อมไฟฟ้า
สาธารณะน้ัน ทางกองช่างได้มีการวางแผนการด าเนินงานซ่อมไฟฟ้าสาธารณะแล้วรายงานผู้บริหาร
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน ซึ่งการลงพื้นท่ีในการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะกองช่างลงพื้นท่ีซ่ อมไฟฟ้า
สาธารณะทุกวันพุธ แต่ในช่วงฤดูฝนนี้ออกกองช่างจะลงพื้นท่ีทุกวัน แต่ในช่วงนี้ฝนตกลมแรงบ่อยก็
จะประสบปัญหาไฟฟ้าเสียบ่อยทุกพื้นท่ีของเทศบาล ดังนั้น การซ่อมกว่าจะเวียนมาถึงก็อาจจะนาน
หน่อย แต่ได้ก าชับกองช่างไปแล้วว่าในการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ก็ท าไปตามป กติ              
แต่ถ้าหากมีการแจ้งจากประชาชนเข้ามาว่าไฟฟ้าบริเวณไหนดับก็ให้ไปด าเนินการซ่อมให้ก่อน
ผู้บริหารรับทราบปัญหาไว้  

(๓) เรื่องดิน... 
 
 



 
๙ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๙ 
 

   (๓) เรื่องรางน้ าท่ีมีดินไหลลงรางระบายน้ า ผู้บริหารได้ลงพื้นท่ีไปตรวจสอบแล้วทุกจุด          
ท่ีมีปัญหา ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากดินจากหน้าบ้านของประชาชนไหลลงรางระบายน้ าเพราะถมดิน
สูงกว่าถนนโดยไม่มีป้องกันดินไหล เมื่อฝนตกดินก็จะไหลลงรางระบายน้ าท าให้รางระบายน้ าอุดตัน 
และการแก้ปัญหาดินอุดตันรางระบายน้ าก็ ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ ในทันที                  
เพราะในการลอกรางระบายน้ าต้องใช้รถตักดินขนาดเล็กในการตักดิน ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร 
และเมื่อสัปดาห์ท่ีผ่านมาก็ได้ด าเนินการขุดลอกดินในรางระบายน้ าท่ีชุมชนเมืองนาทออก ตอนนี้ก็
ก าลังขุดท่ีชุมชนดอนต าแยบริเวณตรงข้ามกับร้านแดงโภชนาเพื่อระบายน้ าจากในชุมชนออกไป 
ตัวอย่างท่ีชาวบ้านช่วยกันลอกรางระบายน้ าโดยใช้ก าลังคนคือซอยเตือนใจ ชาวบ้านท่ีมีบ้านอยู่ใน
ซอยมาแจ้งกับนายกเทศมนตรีว่าจะท าการขุดลอกรางระบายน้ า โดยคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจกัน
ขุดลอกเองไม่ต้องใช้รถ ก็ต้องขอชื่นชมในความสามัคคีของคนในชุมชนท่ีช่วยกันแก้ไขปัญหา         
เป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่น ๆ อยากเห็นชุมชนทุกชุชนท าอย่างนี้   

   (๔) ปัญหาน้ าท่วมขังถนนซอยหัวทะเลท่ีชุมชนตลุงหว้า ได้มอบหมายให้กองช่างไปส ารวจ
เพื่อหาแนวทางแก้ไขแล้ว ปัญหาคือเจ้าของท่ีท่ีอยู่ด้านนอกไม่ยอมให้น้ าไหลผ่าน แนวทางแก้ไขคือ
ต้องวางท่อกลางถนนเพื่อให้น้ าสามารถไหลออกมาได้ ขอบคุณครับ 

 นำยด ำรงศักดิ์  กันนิดำ     -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายด ารงศักดิ์  กันนิดา  สมาชิกสภาเทศบาล 
เขต ๑ ขอเสนอปัญหาเรื่องล าห้วยใหญ่ตอนนี้สองฝั่งล าห้วยใหญ่ท่ีเทศบาลเรามีโครงการจะให้เป็น 
“คลองสวย น้ าใส” หลังจากท่ีมีการขุดลอกล าห้วยไปแล้วนั้น ตอนนี้ชาวบ้านแจ้งมาว่าเดินทางเข้า
ไปท่ีนาล าบากเพราะทางเป็นหลุมเป็นบ่อ เนื่องจากตอนท่ีขุดลอกล าห้วยได้น าดินมาถมแล้วใช้รถไถ
ปรับหน้าดินให้เรียบ ซึ่งการใช้รถไถไม่เหมือนกับการใช้รถเกรดดินท่ีจะมีการอัดดินให้แน่นด้วย     
ถ้าฝนตกลงมาไม่สามารถใช้ได้เลยต้องรอให้ดินแห้งก่อนสองถึงสามวัน อยากเสนอขอให้แก้ไขความ
เดือดร้อนเบื้องต้นโดยการใช้ดินลูกรังไปถมให้หน่อย เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่าเทศบาลใส่ใจดูแล
ความเดือดร้อนของประชาชน ขอฝากผู้บริหารได้ช่วยพิจารณา 

ประธำนสภำ -ขอบคุณท่านด ารงศักดิ์  กันนิดา ท่ีแจ้งปัญหาเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน  
ปัญหาเรื่องใช้ดินลูกรังถมนั้นผมเห็นด้วย ในช่วงฤดูฝนนี้ประธานสภามีความเห็นว่าถึงแม้เราจะน า
ดินลูกรังไปถมก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ยกตัวอย่างเช่นท่ีถนนทางเข้าไปท่ีท้ิงขยะของเทศบาล 
ก็เหมือนกัน ถนนแน่นกว่าฝั่งล าห้วยมากแต่เมื่อถึงฤดูฝนถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อเช่นเดียวกัน 
นอกจากจะเป็นถนนคอนกรีตตลอดสายถึงจะไม่เกิดปัญหา ดังนั้น เห็นว่าควรรอให้หมดฤดูฝนไป
ก่อนแล้วค่อยด าเนินการซ่อมแซม 

นำยระยอง พิมพ์ปรุ -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายระยอง  พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีต าบล            
หนองหัวฟาน ขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการด าเนินงาน “คลองสวย น้ าใส” ดังนี้  ในวันท่ี ๑๖ กันยายน 
๒๕๖๓  เทศบาลมีก าหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณฝั่งล าห้วยโดยจะมีตัวแทนจากส่วนราชการ
อ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ มาร่วมปลูกต้นไม้ด้วย ในส่วนเรื่องของฝั่งล าห้ วย       
ท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อนั้น นายกเทศมนตรีได้เห็นแล้วต้ังแต่วันแรกท่ีลอกล าห้วย หลังจากขุดลอกล าห้วย
เสร็จเพียงวันเดียว รถของผู้รับจ้างขนดินก็ใช้ฝั่งล าห้วยในการวิ่งรถทันทีพอเป็นหลุมรถขนดินก็น า  
รถไถมาปรับดินให้เสมอ แต่ก็เป็นดินใหม่ จากนั้นก็เป็นฝูงวัวท่ีเดินเข้าออกเป็นประจ า ประกอบกับ
เป็นฤดูฝน สภาพฝั่งล าห้วยจึงมีสภาพดังท่ีเราเห็นกัน ตามท่ีท่านประธานได้ให้ความเห็นคือใน            
ช่วงฤดูฝนถึงแม้เราจะน าดินลูกรังไปเทหรือปรับเกลี่ยก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ คงต้องรอให้หมด    
ช่วงฤดูฝนไปก่อน 

ส าหรับความก้าวหน้า... 
 



 
๑๐ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๐ 
 

   ส าหรับความก้าวหน้าของโครงการ “คลองสวย น้ าใส” เป็นโครงการระยะยาวไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จได้ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ แต่ในวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ นี้ เทศบาลจะจัด
กิจกรรมปลูกต้นไม้ก่อน เป็นไม้ป่า  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เทศบาลได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณ
ของงบบูรณาการจังหวัดไว้ประมาณสามล้านบาทเพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรมเหล็กท้ังสองฝั่ง 
หากได้รับการอนุมัติก็จะสามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้ แต่ถ้างบบูรณาการจังหวัดไม่อนุมัติก็ต้องใช้
งบประมาณของเทศบาลด าเนินการเอง ซึ่งต้องทยอยท าไปคือการลงหินคลุกหรือดินลูกรังก่อน 
ในช่วงเวลานี้คงต้องปล่อยให้สองฝั่งเป็นไปตามสภาพก่อน  

   ในส่วนของถนนด้านหลังวัดหนองหัวฟาน ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กประมาณ ๒๐๐ เมตร     
เริ่มจากบริเวณสามแยกเข้าไป ในส่วนของซอยไร่นาเทศบาลได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณ         
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลอดสาย 
งบประมาณประมาณสี่ล้านบาท ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมก็จะทราบว่าได้รับอนุมัติงบประมาณ
หรือไม่ ถ้าไม่ได้รับอนุมัติก็ต้องใช้งบประมาณของเทศบาลในการก่อสร้างในแต่ละปีปีละประมาณ
๑๐๐-๒๐๐ เมตร  ซอยสันติภาพ ชุมชนดอนม่วงก็อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจเช่นเดียวกัน    

นำยวีระชัย โปรยโคกสูง   -เรียนประธานสภา ผมนายวีระชัย  โปรยโคกสูง สมาชกสภาเทศบาล           
เขต ๒  เสนอขอถนนให้เทศบาลช่วยปรับปรุงถนนซอยสันติภาพ ด้านทิศตะวันตกของชุมชน           
ดอนม่วง  และถนนซอยสระหนองโพธิ์สระใหม่เหลือประมาณ ๑๐๐ เมตร บริเวณหน้าบ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๔ เสนอขอดินลูกรังเพื่อปรับปรุงให้สามารถเดินได้ เนื่องจากถ้าฝนตกจะไม่สามารถใช้
งานได้ เป็นช่วงท่ีเหลือต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  และเรื่องตั้งสูบสูบน้ าเข้าสระหนองนาม่อง
อยากให้เทศบาลตั้งสูบเพื่อสูบน้ าเข้าสระหนองนาม่องเพราะตอนนี้ก็พอจะมีน้ าบ้างแล้วขอบคุณครับ   

ประธำนสภำ -เรื่องสูบน้ าเข้าสระหนองนาม่องประธานสภามีความเห็นว่าไม่ควรสูบน้ าในตอนนี้             
เพราะอาจส่งผลกระทบกับประชาชนเพราะตอนนี้ประชาชนต้องการน้ า หากเราสูบมาอาจเกิดความ
ขัดแย้งกับประชาชนได้ควรปล่อยให้น้ าไหลไปตามธรรมชาติก่อน    

นำยกเทศมนตร ี -เรื่องสูบน้ าเข้าสระหนองนาม่อง นายกเทศมนตรีเห็นด้วยกับท่านประธานสภา    
ในขณะนี้ ไม่ควรตั้ งสูบ เพื่ อสูบน้ าเข้าสระ ควรปล่อยให้น้ าเข้ าสระตามธรรมชาติ ไปก่อน              
เพราะประชาชนยังต้องการน้ าเพื่อการน้ าเพื่อท าการเกษตรอยู่  และเทศบาลก็ยังประสบปัญหาเรื่อง
ค่าใช้จ่ายอยู่ เนื่องจากงบประมาณยังไม่เข้าตามท่ีคาดการณ์ไว้ ส าหรับปัญหาและแนวทางแก้ไขท่ี
ท่านสมาชิกสภาเทศบาลได้น าแจ้งต่อท่ีประชุม ผู้บริหารจะน าเข้าท่ีประชุมพนักงานเพื่อแจ้งให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดในแต่ละงานได้ทราบและหาแนวทางแก้ไขปัญหา   

ประธำนสภำ -ขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีท่ีชี้แจงรายละเอียดและแนวทางแก้ไขให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลได้รับทราบ ท่านใดมีเรื่องอื่นๆแจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 

นำงร ำพึง วงศ์สันติรำษฎร์ -เรียนประธานสภา ดิฉันนางร าพึง  วงศ์สันติราษฎร์  รองประธานสภา
เทศบาล  ขอน าเรียนความเดือดร้อนของประชาชนแจ้งต่อท่ีประชุมสภาทราบ ถนนบ้านนายสนั่น 
นางบัวลอย  ขอให้เทศบาลช่วยเหลือในการซ่อมแซมถนน  และไฟฟ้าส่องสว่างหน้าบ้านนายสุข  
และปัญหาเรื่องรถเสียงดัง   

ประธำนสภำ -เรื่องรถเสียงดัง เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครอง แต่เหตุเกิดในเขตเทศบาลก็ต้องหาแนวทางไข 
นายกเทศมนตรี... 

 



 
๑๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๓ วันจันทร์ท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๑ 
 

นำยกเทศมนตร ี    -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายระยอง  พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี  ปัญหาเรื่องรถ
เสียงดังผมขอรับปัญหาไว้ในนามคณะกรรมการ กรตร. เรื่องรถเสียงดังได้มีการหารือเพื่อหาแนวทาง
แก้ในท่ีประชุมของ กร.ตร. ซึ่ งผมเป็นคณะกรรมการร่วมอยู่ด้วย ท่านผู้ก ากับแจ้งว่าต่อไป            
จะด าเนินการกวดขันเรื่องรถเสียงดังอย่างเข้มงวด ในส่วนของเรื่องท่ีท่านสมาชิกสภารับทราบปัญหา
จากประชาชนมาเพื่อแจ้งต่อท่ีประชุม ทุกปัญหาผู้บริหารเทศบาลขอรับทราบทุกปัญหา และจะได้
น าปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนปรึกษาหาแนวทางแก้ไขและมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบการ
แก้ไขปัญหาให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ในการประชุมพนักงานเทศบาลต่อไป ขอบคุณครับ  

ประธำนสภำ -ท่านใดมีเรื่องอื่นๆแจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติม ขอเชิญครับ 
นำยวิโรจน์  วงศ์วรำวรรณ -เรียนประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ รองนายกเทศมนตรี  

ตามท่ีท่านนายกเทศมนตรีมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบให้ผมรับผิดชอบงานด้านการศึกษา          
งานกิจการประปา และงานพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนงานด้านการศึกษา              
โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานผ่านเกณฑ์การประเมินเป็น “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” โดยก าหนด
เข้ารับโล่และเกียรติบัตร ในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  และในวันท่ี 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้รับการประสานจากโรงเรียนหนองบัวพิทยาคม ต าบลหนองบัว อ าเภอคง 
ขอเข้าศึกษาดูงานการด าเนินงาน “โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นต้นแบบ” ของโรงเรียนเทศบาล  

   ด้านการกีฬาของโรงเรียนเทศบาล ท่ีผ่านมาทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของโรงเรียน
เทศบาล ได้รับการติดต่อให้ทีมนักกีฬาเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนบดินทร์เดชาทุกคน แต่นักกีฬาคิดถึง
ผู้ปกครองจึงกลับมาเข้าศึกษาต่อท่ีโรงเรียนสุรนารีวิทยา ซึ่งทางโรงเรียนรับนักกีฬาท้ังทีมให้เข้า
ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนสุรนารีวิทยา ถือว่าโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟานได้สร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาล
อีกด้านหนึ่งด้วย ขอบคุณครับ    

ที่ประชุม  -รับทรำบ 
ประธำนสภำ   -ท่านใดมีเรื่องท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบหรือมีข้อเสนออื่นอีกหรือไม่...หากไม่มี 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีมาประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุมครับ 
เลิกประชุม เวลา  ๑๒.๑๐ น. 
 

(ลงชื่อ)       ผู้จดรายงานการประชุม 
(นายวิชิต  นวลกุลนิภา) 

  ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 
 
 
 

 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี ้สภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟานได้รับรองแล้วในการประชุมสภา

เทศบาล  สมัยสำมัญ สมัยที่  ๔  ครั้งท่ี  ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ..............................  
                            (ลงชื่อ)                                   

(นายชานน  อ่อนทองหลาง) 
ประธานสภาเทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 

 


